



# 6 เมษายน

# วันจักรี

ชุดที่ 54 ฉบับประจำเดือน เมษายน 2556

www.ntbcoop.com



# สหกรณ์นครนรินทร์

มั่นคง โปร่งใส ทันสมัย ให้บริการ

email : ntbcoop@hotmail.co.th

**ศาลจังหวัดนทบุรี นัดฟังคำพิพากษากรณีสหกรณ์ฯ เป็นโจทก์ฟ้องบริษัททิวาสีกรี พิมเนศ 4 มิ.ย. 56 หน้า 6**

**หมดเขตส่งเรื่องขอรับทุนการศึกษาบุตร 30 เม.ย. 56**

**ภ.ส.อ.ด. ไม่รับสมัครสมาชิก กรณีที่แต่งงานไม่เกิน 60 ปี 15 มี.ค.-15 มี.พ. 56 ๓๓ 10**

## สารบัญ

นบสรณัทกรม	1
ประธานแถลง	2
คุยกับผู้จัดการ	3
รายงานจากห้องประชุม	4
ถามมา ตอบไป	5
เสียดจามินบุรี	6
ติดตามหนังสือ หนังสือฉบับนี้	7
นุบบำนาญและชบรณผู้สูงอายุฯ	8
สหกรณ์ฯ ปกรรณศน์	9
ข่าวจากสมาคมกณพนกิจฯ	10
ข่าวประชาสันพันธ์	11
กิจกรรมสหกรณ์ฯ	12

### สวัสดีครับท่านสมาชิกทุกท่าน

เดือนเมษายนของทุกปี คนส่วนใหญ่จะบ่นว่า “ร้อน” และจะรอให้ถึง “วันสงกรานต์” เพื่อจะได้เล่นสาดน้ำกันให้สนุกสนาน คลายร้อน จนบางคนลืมไปว่าวันสำคัญ ที่เราควรรู้และรำลึกถึงอยู่หลายวัน เช่น วันที่เกี่ยวข้องกับสถาบันชาติรัย ได้แก่ วันที่ 2 เมษายน ถือเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบรอบ 58 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และในวันดังกล่าว กรมมรดกให้ให้เป็น “วันอนุรักษ์มรดกไทย” ซึ่งเป็นการปลูกฝังให้คนไทยเกิดความรักและหวงแหนในมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติไทย... ต่อมาในวันที่ 6 เมษายน เป็นวันรำลึก “วันจักรี” ซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์เป็น “พระปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี” เมื่อปี พ.ศ. 2325 (นับถึงปัจจุบันเป็นเวลา 231 ปี) ที่ทำให้คนไทยมีผืนแผ่นดินอยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขตลอดมาจนถึงปัจจุบัน

สำหรับวันที่เกี่ยวข้องกับประชาชนทั่วไปในปี นี้ กรม. มีมติให้วันที่ 12-16 เมษายน 2556 เป็นวันสวดศพทศกาลสงกรานต์ โดยในวันที่ 13 เมษายน เป็น “วันสงกรานต์” หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทยในอดีต และกำหนดให้เป็น “วันผู้สูงอายุแห่งชาติ” ที่ลูกหลานควรหาโอกาสไปรดน้ำขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลของชีวิตสืบไป และต่อมาใน วันที่ 14 เมษายน ก็กำหนดให้เป็น “วันแห่งครอบครัว”



## นบสรณัทกรม

คนตรี จิตตะวิกุล 086-785-5382

เป็นวันที่ พ่อ แม่ ลูก ทุกคนควรจะอยู่กันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาและร่วมทำกิจกรรมอันเป็นกุศลและความสุขของครอบครัวครับ

สำหรับกิจกรรมของสหกรณ์ฯ ในเดือนนี้ เริ่มจากวันที่ 9 เมษายน 2556 ประธาน บัณฑิตย์ กองกุล คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ได้นำแจกันดอกไม้ในนามของสหกรณ์ ออมทรัพย์นครนทบุรี จำกัด ร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ด้วยความจงรักภักดีและเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติงาน ณ ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช... ต่อมาในวันที่ 18 เมษายน 2556 ได้จัดทำบุญเลี้ยงพระและรดน้ำขอพรผู้เฒ่าคุณประเพณีเทศกาลสงกรานต์ ณ สำนักงานสหกรณ์ฯ ด้วยอาลัยสงสัที่ปฏิบัติและผลบุญที่ได้รับขอให้สมาชิกทุกท่านจงมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขถ้วนหน้าครับ

สำหรับเนื้อหาในวารสารเล่มนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจและน่าติดตาม โปรดอ่านได้ตามอัธยาศัยครับ...

สวัสดีครับ





## ประธานแถลง

บันฑิตย์ กองกุล 087-094-5203

ขอเริ่มต้นด้วยคำว่า ร้อน.....ร้อน และก็ร้อนมากๆ สำหรับอากาศในช่วงเดือนเมษายนนี้ ปีนี้มีความรู้สึกว่าจะร้อนมากกว่าทุกปี ฝนก็ไม่ตกทิ้งช่วงไปนาน น้ำก็น้อยแห้งแล้งกันไปทั่ว สงสารคนที่มีอาชีพเกี่ยวกับเกษตรกรรมทั้งหลายที่จริงประเทศไทยมีปริมาณน้ำฝนค่อนข้างมากแต่การจัดเก็บน้ำของบ้านเรายังไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ ระบบชลประทานทำได้ยังไม่ทั่วถึง ทำให้ปัญหาภัยแล้งเกิดขึ้นทุกปีและนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ประกอบกับความต้องการความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทำให้มนุษย์ไปเบียดเบียนธรรมชาติมากขึ้น ธรรมชาติก็ผิดเพี้ยนไป มีทางแก้ไขก็คือเราต้องชะลอการพัฒนาแบบก้าวกระโดดและคืนความเป็นธรรมชาติให้กับโลกมากที่สุด

สำหรับเรื่องการบริหารงานในสหกรณ์ฯ ถึงแม้ว่าอากาศภายนอกจะร้อนรุ่มเพียงใด แต่สหกรณ์ฯของเราก็ยังเป็นທີ່พึ่งและให้ความร่วมมือกับสมาชิกที่มาใช้บริการได้เสมอเพราะบรรยากาศในการทำงาน การให้บริการของเจ้าหน้าที่รวมถึงการบริหารงานของคณะกรรมการชุดปัจจุบันที่ได้บริหารงานของสหกรณ์ฯอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้สหกรณ์ฯของเราในปัจจุบันมีความมั่นคงมีสมาชิกมาใช้บริการค่อนข้างมากทุกวัน ส่วนปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริหารงานที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และกฎระเบียบก็ได้ถูกดำเนินการแก้ไขอย่างเป็นระบบ เช่น

เรื่องการแก้ไขปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลที่เราเสียหายเป็นมูลค่าถึง 496 ล้านบาท เรียนให้สมาชิกทราบว่าขณะนี้ศาลชั้นต้นได้พิพากษาให้สหกรณ์ฯหลายแห่ง เช่น ปทุมธานี ยโสธร ราชบุรี ฯลฯ ชนะคดีที่ฟ้องร้องผู้ที่ทำให้สหกรณ์ฯเสียหาย สำหรับในส่วนของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด นั้นศาลจังหวัดนนทบุรีได้ไต่สวนพยานบุคคลเสร็จแล้วและนัดฟังคำพิพากษาในวันที่ 4 มิถุนายน 2556 นี้ ซึ่งกว่าจะมาถึงวันนี้ได้ คณะกรรมการชุดที่ 53 และ 54 ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างรัดกุมและยึดผลประโยชน์ของ

สหกรณ์ฯเป็นหลักในการต่อสู้คดี ทั้งนี้เพื่อต้องการให้ผู้ที่ทำให้สหกรณ์ฯ ของเราเสียหายต้องรับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายให้กับสหกรณ์ฯของเรา

เรื่องที่เป็นปัญหาอีกประการหนึ่งของสหกรณ์ฯก็คือปัญหาหนี้ที่ไม่เกิดรายได้ ซึ่งก็มีอยู่พอสมควรหนึ่งพวกนี้เกิดจากการที่สมาชิกบางส่วนที่กู้เงินไปแล้วไม่ยอมชำระเงินตามกำหนด บางรายถูกสหกรณ์ฯฟ้องร้องดำเนินคดีแล้วก็ยังไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษา ซึ่งกรณีดังกล่าวทางสหกรณ์ฯได้มีการตั้งคณะกรรมการเพื่อเร่งรัดดำเนินการให้รวดเร็วและเป็นระบบมากขึ้น เพื่อที่จะทำให้หนี้ที่ไม่เกิดรายได้มีจำนวนลดลงซึ่งจะมีผลทำให้สหกรณ์ฯมีรายได้เพิ่มขึ้นด้วย

ท่านสมาชิกสหกรณ์ฯครับ ตั้งแต่ผมและคณะกรรมการชุดที่ 53 และปัจจุบันชุดที่ 54 เข้ามาบริหารงานในสหกรณ์ฯแห่งนี้เราได้ทำให้สหกรณ์ฯมีความมั่นคง ไม่มีโครงการพิเศษไม่มีการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ฯและดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในสหกรณ์ฯอย่างเป็นระบบ ดังนั้นปีกว่าที่ผ่านมาจึงเป็นปีแห่งการสร้าง ความมั่นคงให้กับสหกรณ์ฯ และต่อจากนี้ไปเราจะพยายามทำให้สหกรณ์ฯของเรามั่นคง คือพยายามทำให้สหกรณ์ฯมีรายได้มากขึ้น ทั้งนี้เป็นไปตามกฎระเบียบของสหกรณ์ฯที่มีอยู่ บวกกับความมุ่งมั่นตั้งใจของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ร่วมกัน

ในช่วงเดือนเมษายนนี้สหกรณ์ฯมีกิจกรรมที่ทำเป็นประเพณีก็คือการทำบุญปีใหม่แบบไทย (สงกรานต์) โดยในปีนี้ก็กำหนดจัดงานในวันที่ 18 เมษายน 2556 ณ สำนักงานสหกรณ์ฯมีการเลี้ยงพระเพล 9 รูป รดน้ำขอพรผู้ใหญ่เพื่อเป็นมงคลแก่ชีวิต ผมขอให้สมาชิกทุกท่านได้รับบุญกุศลร่วมกันและขอให้ท่านพักผ่อนและฉลองเทศกาลสงกรานต์อย่างมีความสุขทั้งกายและใจ

สวัสดิ์ครับ





**สวัสดิ์ศรีรับสมาชิกทุกท่าน** เดือนเมษายนของทุกปี เป็นเดือนที่ร้อนที่สุดของปี แต่ปีนี้ก็ยังมิฝนโปรยปรายมา พอให้คลายร้อนกันบ้างพอสมควร เดือนนี้มีวันหยุดมาก หลายๆ ท่าน คงได้มีโอกาสไปทำบุญกับครอบครัว รดน้ำ ต่ำหัวผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ และมีโอกาสไปพักผ่อนกันบ้างพอสมควร เต็มกำไรให้ชีวิตของท่านเองและคนที่ท่านรัก

สมาชิกครับท่านทราบหรือไม่ว่าการที่รัฐบาลได้ออกพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน วงเงิน 2 ล้านล้านบาทนั้น กรอบการใช้เงินลงทุนซึ่งครอบคลุม 5 ด้าน ประกอบไปด้วย

1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่งด้วยระบบราง 1,185,692 ล้านบาท
2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งทางบก 429,794 ล้านบาท
3. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งทางน้ำ 126,435 ล้านบาท
4. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งทางอากาศ 66,989 ล้านบาท
5. โครงสร้างพื้นฐานด้านอื่นๆ 392,786 ล้านบาท

ซึ่งรายละเอียดแต่ละโครงการ คงต้องติดตามกันต่อไปว่าจะเป็นการลงทุนคุ้มทุนหรือไม่ ประชาชนชาติต้องเดินหน้าต้องพัฒนากันไป

หันกลับมามองกันที่ตลาดทองคำดีกว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวเรามากๆ ราคาทองคำโลกลดลงต่อเนื่อง ต่ำสุดในรอบ 30 ปี มีปัจจัยมาจาก 1) ทิศทางเศรษฐกิจสหรัฐปรับตัวดีขึ้น 2) ราคาทองคำปีนี้ให้ผลตอบแทนที่น้อยกว่าตลาดหุ้น ทำให้นักลงทุนหมดความสนใจ 3) กองทุนเก็งกำไรต่างๆ ขายทิ้งทองคำออกมาจำนวนมากจนเกือบหมดพร้อมการลงทุน 4) การที่ประเทศยุโรปจะขอกู้เงินจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) มีเงื่อนไขว่าจะต้องขายทองคำที่สำรองไว้ส่วนหนึ่ง ซึ่งจะทำให้ประเทศอื่นๆ ที่จะขอเงินจากไอเอ็มเอฟ จะต้องทยอยขายทองคำออกมาเช่นกัน 5) ธนาคารกลางหลายแห่งชะลอการลงทุนในทองคำ 6) ประเทศในแถบเอเชียชะลอ



**คุยกับผู้จัดการ**

มานิส บรรจงใหม่

081-456-2837

ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์นครนทบุรี จำกัด

การซื้อจากปัจจัยต่างๆ

จะเห็นได้ว่าจากปัจจัยต่างๆ อันมีผลให้ราคาทองคำในตลาดโลกลดลงอย่างต่อเนื่องและจากค่าเงินบาทที่แข็งตัวก็มีผลเช่นกันและอีกประการหนึ่งนักลงทุนในบ้านเรา ไม่ได้มีความต้องการซื้อทองคำอย่างแท้จริง แต่เป็นการซื้อเพื่อการเก็งกำไร ดังนั้นจึงทำให้ราคาทองคำขึ้นลงอย่างน่าเป็นห่วงและมีแนวโน้มจะลดลงอีก เพราะราคาหน้าเหมืองทองคำจริงๆ ควรจะอยู่ที่บาทละ 17,700-18,000 บาท ฉะนั้นนักลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ

กลับมาที่สหกรณ์ของเรา เมื่อการลงทุนด้านทองคำมีความเสี่ยงในเรื่องราคาที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่อง สมาชิกอาจหันกลับมาลงทุนที่สหกรณ์ในรูปแบบของการฝากเงิน ซึ่งในปัจจุบันธนาคารพาณิชย์หลายแห่งได้มีโปรโมชั่นในเรื่องดอกเบี้ยเงินฝากค่อนข้างสูง แต่เมื่อเทียบกับสหกรณ์ออมทรัพย์นครนทบุรี จำกัด อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสูงสุด ยังอยู่ที่ 4.00 บาทต่อปี นับว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สมาชิกควรหันกลับมาฝากเพิ่มเติมน่าจะดีกว่าและเงินฝากประเภทนทวิทวีทรัพย์ที่ฝากตั้งแต่เดือนละ 500-20,000 บาท ระยะเวลา 36 เดือน ก็เป็นการลงทุนของผู้มีรายได้น้อย แต่ต้องการดอกเบี้ยเงินฝากที่สหกรณ์ให้ถึง 4% เป็นการออมในระยะสั้นๆ แต่ได้ผลตอบแทนสูง และสามารถนำฝากโดยหักจากบัญชีเงินเดือนได้ สมาชิกไม่ต้องเดินทางมาฝากที่สหกรณ์ฯ และสามารถนำสมุดมาปรับยอดได้ตลอดระยะเวลาที่ฝากอยู่ ก็นับว่าเป็นทางเลือกของนักลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงได้ในขณะนี้

พบกับใหม่ฉบับเปิดเทอมครับ





## รายงาน

### จากห้องประชุม

อภิวินัย จอนแจ่ง 091-028-7922

**สวัสดิ์ศึกรับ ท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์คุณนทบุรี จำกัด ที่เคารพ**

รายงานจากห้องประชุมฉบับนี้ กระผมขอนำผลการประชุมของคณะกรรมการดำเนินการฯ มาแจ้งให้ท่านสมาชิกได้รับทราบ ซึ่งจริงๆ แล้ว มีหลายเรื่องครับ แต่ที่คัดมาแจ้งให้ทราบนี้เห็นว่าเป็นเรื่องที่เขาสมอง ไม่เครียด อากาศร้อนมากครับ เราคุยกันในเรื่องดีๆ สบายๆ ดีกว่านะครับ

**เรื่องแรก** เป็นเรื่องที่เรายกแสดงความยินดีกับ **คุณพรพิมล พงษ์บริบูรณ์ (น้องมล)** เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีของสหกรณ์ฯ ได้ผ่านการสอบเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง **“ผู้ช่วยผู้จัดการสหกรณ์”** และได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อ 12 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมานี้ นอกจากนั้น สหกรณ์ฯ ก็มีเรื่องที่น่ายินดีอีก ก็คือ **คุณปิยะมาศ สุวรรณกุล (น้องตัว)** เจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูลและประมวลผลฯ ได้ศึกษาจบหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 9 จากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอปรบมือดังๆ ให้ทั้งสองคน เพื่อต่อไปจะได้ร่วมมือกับรุ่นพี่ๆ ช่วยกันสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้สหกรณ์ฯ ของเรานะครับ

เมื่อสหกรณ์ของเรามีรองผู้จัดการและผู้ช่วยผู้จัดการครบตามโครงสร้างแล้ว ท่านประธานฯ จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งมอบหมายหน้าที่ตามข้อเสนอมองของผู้จัดการสหกรณ์ (**คุณมานัส บรรจงใหม่**) ให้รองผู้จัดการ (**คุณณกวรรณ เกิดนวล**) กำกับดูแลงานในฝ่ายอำนวยการ และฝ่ายสินเชื่อ ส่วนผู้ช่วยผู้จัดการ (**คุณพรพิมล พงษ์บริบูรณ์**) กำกับดูแลงานในฝ่ายการเงิน-บัญชี และฝ่ายข้อมูลและประมวลผล ตามหลักการกระจายอำนาจ แหม! ทันสมัยเยี่ยม.เลย ทั้งนี้ก็เพื่อจะทำให้งานของสหกรณ์ฯ คล่องตัวมากขึ้น รวดเร็วขึ้น

**เรื่องที่สอง** เป็นเรื่องที่ต้องให้กำลังใจกัน ให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ในฝ่ายจัดการทุกคนที่ได้ร่วมแรงแข่งขันทำโครงการ 5 ส (โครงการปรับปรุงสำนักงาน) โดยใช้วันหยุดคือวันอาทิตย์ ตั้งแต่ วันอาทิตย์ที่ 10, 17, 24 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา เกือบเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ ทุกคนเข้มแข็งมาก คิดดูก็แล้วกันครับว่าเป็นเวลาเกือบสี่ปีที่ไม่เคยสังคายนากันเลย กองเอกสารจะมีมากมายขนาดไหน ต้องมาช่วยกันคัดแยกส่วนหนึ่ง นำไปเก็บส่วนหนึ่งนำไปทำลาย เสร็จสิ้นเอาเมื่อเสาร์ที่ 6 เมษายน นี้เอง ต้องขอขอบคุณผู้จัดการ รองผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย และเจ้าหน้าที่ในฝ่ายจัดการทุกท่านด้วยครับ

**เรื่องที่สาม** เป็นเรื่องของการพิจารณากำหนดเงื่อนไขการลงทุนบนที่ดินของสหกรณ์ฯ คืออย่างนี้ครับ เวลานี้สหกรณ์ฯ ของเรามีที่ดินที่เป็น NPL อยู่อย่างน้อย 4 แปลงครับ คือ 1) แปลง 72 ไร่ หน้าวัดสโมสร อ.ไทรน้อย 2) แปลง 6 ไร่ ถ.ราชพฤกษ์ บริเวณสี่แยกตัด ถ.ชัยพฤกษ์ 3) แปลง 12 ไร่ ถ.โทรใหญ่-วัดยอดพระพิมล และ 4) แปลง 12 ไร่ หลังสำนักงานสหกรณ์ฯ ทั้งสี่แปลงปัจจุบันนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ นอนนิ่งอยู่เฉยๆ ทำให้สหกรณ์ฯ ต้องแบกรับภาระดอกเบี้ยปีหนึ่งๆ ก็หลายล้านบาทครับ คณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 54 ได้พิจารณาที่กำหนดเงื่อนไขไว้ เป็นเบื้องต้นว่า ต่อไปหากมีภาคเอกชนรายใดสนใจจะลงทุนบนที่ดินของสหกรณ์ฯ แล้ว ก็จะได้นำเงื่อนไขที่เราวางไว้ไปพิจารณา แล้วก็เสนอเงื่อนไขของภาคเอกชนมาต่อรองกัน ทุกอย่างต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ครับ เมื่อเรื่งู่นี้ก็มีภาคเอกชนได้เสนอเงื่อนไขที่จะมาขอเช่าที่แปลง 6 ไร่ แต่ยังไม่เป็นที่ตกลงกันในเงื่อนไขบางประการ คณะกรรมการทุกคนตระหนักในเรื่องนี้ กำลังพยายามที่จะทำให้เป็นเงินขึ้นมาให้ได้ครับ จะโดยการเช่าหรือร่วมลงทุน หรือขายขาดเลยได้ก็ยิ่งดีครับ แต่ขายยากมากครับ เพราะต้นทุนเราสูงมากครับ กระผมเลยขอถือโอกาสนี้บอกกล่าวมายังสมาชิกทุกท่าน หากใครมีเพื่อนเป็นนักลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านอสังหาริมทรัพย์ หรือ เรียลเอสเตท ก็ติดต่อไปที่สหกรณ์ฯ ได้ นะครับ เรายินดีรับฟังข้อเสนอของภาคเอกชนทุกรายครับ

**อ้อ! กระผมเกือบลืมไป ยังมีอีกเรื่องหนึ่งครับ เป็นเรื่องที่ต้องขอต้อนรับและแสดงความยินดีกับโรงเรียนศรีรัตนภาค ถ.บางทราย-ไทรน้อย ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี ที่ได้รับการอนุมัติให้เข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์คุณนทบุรี จำกัด แล้วครับ ขอขอบคุณท่าน ผอ.กุลนิษฐ์ ศรีรัตนภาค ที่ให้ความเชื่อมั่นสหกรณ์ฯ นำทีมงานเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ขอขอบคุณจริงๆ**

ขอหักมุมหน่อยนะ ก็กำลังเล่าเรื่องเบาๆ อยู่ดีๆ สุดท้ายนี้ คณะกรรมการสหกรณ์ฯ ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของท่าน **ผอ.ธนทัศน์ อิทธิสิริยานนท์ ที่สูญเสียภรรยา (อาจารย์มาลี อิทธิสิริยานนท์)** เนื่องจากโรคมะเร็งที่มดลูก และท่าน **อาจารย์อนันต์ สุขไพเราะ** ก็สูญเสียอาจารย์ **ยวีร์ สุขไพเราะ** ไปอีกก็ด้วยโรคมะเร็งเช่นกัน เสียใจด้วยจริงๆ ครับ ทราบดีว่าทางสหกรณ์ฯ ของเรา และสมาคมพัฒนาปณกิจสหกรณ์ฯ ก็ได้ให้ความช่วยเหลือไปตามระเบียบเรียบร้อยแล้ว

ในเดือนที่ผ่านมาก็มีเพื่อนสมาชิกหลายท่านประสบอุบัติเหตุส่วนใหญ่ก็จะเป็นการหกล้มบ้าง สุนัขกัดบ้าง ตกรถบ้าง ก็ระมัดระวังกันหน่อยนะครับ สหกรณ์ฯ ก็พยายามจะดูแลกันตามระเบียบนะครับ เดือนไม่มาก ถ้ารักษาเกิน 21 วัน (มีใบรับรองแพทย์ระบุชัดเจน) รับไปเลยครับ 3 พันบาท ส่วนเพื่อนสมาชิกที่แข็งแรงดี มีความสุขดี ก็ดูรายชื่อด้านล่างนี้เพื่อไปเยี่ยมหรือโทรถามอาการให้กำลังใจกันนะครับ

(ต่อหน้า 5)



(ต่อจากหน้า 4)

สมาชิกประสบอุบัติเหตุ จำนวน 8 ราย คือ

ที่	ทะเบียน	ชื่อ-นามสกุล	สังกัด	หน่วย	ประสบอุบัติเหตุ
1	5926	นางสุริยา ตันสกุล	สนง.สพม.นบ.เขต 3	อ.เมืองนนทบุรี	ตะปูบาดนิ้วนางด้านซ้าย,ต้องเย็บ 5 เข็ม
2	7702	นางวิไลวรรณ ฉิมคล้าย	ร.ร.อนุบาลนนทบุรี	"	สุนัขกัดนิ้ว, เป็นแผลลึก
3	8614	นางสุชาดา เตังตระกูล	กศน.นนทบุรี	"	ตกรถ, กระดูกเท้าแตก
4	12741	นางรุ่งทิพย์ พักประไพ	ร.ร.เล็กโกเมศอนุสรณ์	"	ล้ม, เส้นเอ็นข้อมือซ้ายฉีก
5	9393	น.ส.ศิริรัตน์ เทศิคุ้ม	บ้านาญ เขต 1	"	ล้ม, ข้อมืออักเสบ ต้องใส่เฝือกอ่อน
6	15593	นางนิษฐาภรณ์ ชาญสมร	มทร.สุวรรณภูมิฯ	"	ล้มบนรถบัส, ศรีษะกระแทกเหล็กเอ็นคออักเสบ
7	6230	นางวนา สุกมี	ข้าราชการฯ	"	ล้ม, เส้นเอ็นหลังอักเสบไม่สามารถเดินได้
8	8680	นางนวลปรางค์ พุดรังษี	บ้านาญ เขต 1	"	ล้ม, กระดูกข้อเท้าหัก

1. **ถาม** การให้บริการเงินกู้แก่สมาชิก มีรายละเอียดอย่างไรบ้าง?**ตอบ** - เงินกู้ฉุกเฉิน (หักแค้นเดอรั) วงเงินสูงสุด 70,000 บาท

- เงินกู้ฉุกเฉินกระแสรายวัน (ATM) วงเงินสูงสุด 500,000 บาท

- เงินกู้สามัญ วงเงินสูงสุด 2,000,000 บาท

- เงินกู้สามัญสวัสดิการสมาชิก วงเงินสูงสุด 700,000 บาท

- เงินกู้กรณีพิเศษ (ชำระหนี้ดอกเบี้ยสูง) วงเงินสูงสุด 500,000 บาท

- เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ วงเงินสูงสุด 5,000,000 บาท

2. **ถาม** อัตราดอกเบี้ยเงินฝากของสหกรณ์ฯ ณ ปัจจุบันมีอะไรบ้าง?**ตอบ** - ออมทรัพย์ 2.00 % ต่อปี

- ออมทรัพย์พิเศษ 3 เดือน 2.75 % ต่อปี

- ออมทรัพย์พิเศษ 6 เดือน 3.75 % ต่อปี

- ออมทรัพย์พิเศษ 9 เดือน 4.00 % ต่อปี

- โครงการนนทรีวิทรัพย์ 36 เดือน 4.00 % ต่อปี

- โครงการฝากเงินปันผล 36 เดือน 4.00 % ต่อปี

3. **ถาม** อยากทราบรายละเอียด เงินสงเคราะห์สมาชิกประสบอุบัติเหตุ ต้องทำอย่างไร**ตอบ** - ประสบอุบัติเหตุอาการสาหัส พักรักษาตัวไม่น้อยกว่า 21 วัน ได้รับเงินสงเคราะห์ไม่เกิน 3,000 บาท

- ประสบอุบัติเหตุสูญเสียอวัยวะของร่างกาย ได้รับเงินสงเคราะห์ไม่เกิน 10,000 บาท

4. **ถาม** คือในใบคำขอกู้ฉุกเฉิน มีรายละเอียดบอกว่า ข้อ 4 ถ้าข้าพเจ้าได้รับเงินกู้ ข้าพเจ้าจะส่งคืนเงินกู้เป็นงวดรายเดือน

เท่ากัน งวดละ.....บาท (พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละสิบห้าต่อปี) แต่ดอกเบี้ยเงินกู้ฉุกเฉินร้อยละ 6% สรุปแล้วดอกเบี้ยของการกู้ฉุกเฉินเท่าไรกันแน่ครับ แล้วถ้าผมต้องการกู้ฉุกเฉิน 60,000 บาท ต้องส่งต้นและดอกเบี้ยเดือนละเท่าไร

**ตอบ** ตามสัญญาเงินกู้สหกรณ์ฯคิดดอกเบี้ยสัญญาดังกล่าว 6% แต่ในกรณีที่สมาชิกผิดนัดชำระหนี้ สหกรณ์จะปรับดอกเบี้ยเป็นร้อยละ 15 บาทต่อปี ถ้ากู้เงิน ATM 60,000 บาท จ่ายต้น 1,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยตามจริง

6. **ถาม** อยากทราบว่าถ้าผู้สวัสดิการแล้วเข้าไปชำระหนี้สามัญชำระหนี้ฉุกเฉินน้ำท่วมจะได้หรือเปล่าครับหรือต้องคงสัญญาเดิมไว้ครับ

**ตอบ** สัญญาเงินกู้สวัสดิการพิจารณาจากเงินเดือนคงเหลือสุทธิเป็นหลัก กรณีมีความประสงค์จะหักชำระหนี้เงินกู้ฉุกเฉินน้ำท่วมเงินกู้ฉุกเฉิน เงินกู้กรณีพิเศษเพื่อชำระดอกเบี้ยสูง เพื่อคำนวณเป็นเงินเดือนคงเหลือในการพิจารณาเงินกู้สวัสดิการ สามารถทำได้โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรในวันยื่นกู้ ส่วนเงินกู้สามัญและเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะฯ ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากคุณสมบัติในการยื่นกู้สวัสดิการผู้กู้จะต้องมีสัญญาเงินกู้สามัญหรือสัญญาเงินกู้พิเศษก่อน



นี่ก็ย่างเข้าฉบับที่ 8 แล้ว ก็เริ่มเข้าปีใหม่แบบไทยพอดี ผมก็เลยถือโอกาสอวยพรปีใหม่ ขอให้สมาชิกทุกท่านมีความสุขกันถ้วนหน้าอยู่กับพร้อมหน้าพร้อมตา ลูกหลานๆ และญาติพี่น้องร่วมฉลองปีใหม่แบบไทยๆ กันอย่างมีความสุข ขอให้มีความสุขแข็งแรงสมบูรณ์ร่ำรวยยิ่งขึ้น และก็ขอให้บริษัทเทวสิทธิ พิมเนศ รับใช้นี้สหกรณ์ฯ ด้วยเถิด **เริ่มปีใหม่นี้จะมีบางสิ่งบางอย่างไปในทางที่ดีขึ้น** เพราะเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2556 ทางบริษัทเทวสิทธิ พิมเนศ ได้ส่งนายซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทฯ มาขอไกล่เกลี่ย ยอมความกันที่ศาลจังหวัดนนทบุรี ผมก็ได้ไปร่วมฟังด้วยในวันนั้น โดยทั้งสองฝ่ายตกลงยินยอมกันให้นัดสืบพยานทั้งสองฝ่าย เพียงปากเดียวในวันนี้เลย หลังจากนั้นทางตัวแทนของบริษัทเทวสิทธิ พิมเนศ ได้ขอเลื่อนฟังคำพิพากษาไปในวันที่ 4 มิถุนายน 2556 ศาลเห็นว่าจะเป็นผลดีกับทั้งสองฝ่าย จึงให้เลื่อนวันได้ โดยให้ทั้งสองฝ่ายไปตกลงยินยอมกันให้เป็นที่ยอมรับร้อยเสียก่อนที่จะถึงวันนัดในวันที่ 4 มิถุนายน 2556 ศาลจะอ่านคำพิพากษาตามที่ทางสหกรณ์ฯ ได้ฟ้องศาลไว้ ส่วนข้อตกลงในการชำระหนี้ทางสหกรณ์ฯ ได้ตกลงให้ทางบริษัทเทวสิทธิพิมเนศ จ่ายทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย ส่วนรายละเอียดนั้นจะต้องรอวันที่ 4 มิถุนายน 2556 หลังจากที่ทั้งสองฝ่ายกลับไปเจรจาความกัน จนถึงวันศาลอ่านคำพิพากษา (4 มิถุนายน 2556) ผมขอภาวนาและขอให้พวกเราช่วยกันสวดมนต์ภาวนาอีกแรงหนึ่งจะได้ส่งผลให้การเจรจาออกมาในทางบวกกับสหกรณ์ฯ และสมาชิกทุกๆ คนด้วย ผมหวังว่าพวกเราคงจะโชคดีกันทุกๆ คน (ประมาณเดือนกว่าๆ เอง)

ในฉบับหน้าผมจะพยายามนำเอกสารต่างๆ ตั้งแต่เริ่มทำสัญญาเช่ารถมอเตอร์ไซด์จนถึงปัจจุบัน ลงในวารสารมาตีแผ่ความจริงว่าใครทำอะไรไว้เพื่อให้สมาชิกได้รับทราบ สมาชิกอีกจำนวนมากจะได้พูดสว่างมากขึ้น จะได้ไม่เข้าใจอะไรผิดๆ จากข้อมูลที่เป็นเท็จ อีกอย่างจะได้เอาไว้เป็นประสบการณ์ชีวิตถ้าเกิดกับตนเอง จะได้แก้ปัญหาได้ทันทั่วที่จะได้ไม่เกิดความเสียหายกับทรัพย์สินของ



## เสี่ยงจากเงินกู้

เสมอ ทงคอนอ่อน 081-770-6053

ตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม การตีแผ่ความจริงของ ผมอาจจะสร้างความไม่พอใจอย่างมากกับผู้ที่ทำให้เกิดความเสียหายกับสหกรณ์ฯ แต่ไม่เป็นไรเพราะผมและคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 53 และ 54 คือตัวแทนของสมาชิกทุกท่านไม่ว่าจะเป็น สพล. เขต 1 สพล. เขต 2 และ สพล. เขต 3 เพราะยังมีสมาชิกอีกจำนวนมากบอกว่าไม่เห็นทำอะไรเลยเขาเอาเงินพวกเราไปถึง 514 ล้านบาท ถ้าท่านได้อ่านวารสารฉบับที่ 1-8 ในคอลัมน์ของผม และที่ประธานแถลงท่านจะเข้าใจ พวกเราคณะกรรมการชุดที่ 53 และ 54 เราทำงานอยู่ตลอดเวลา โดยประสานงานกับรัฐสภา อัยการสูงสุดและสมาพันธ์สหกรณ์ฯ ที่เสียหายจากการลงทุนแชร์ลอตเตอรี่ ทั้งนี้เพื่อต้องการนำเงินของเราคืนมา

ช่วงสงกรานต์ผมได้ไปทำบุญสงฆ์พระ ฟังเทศน์ ฟังธรรม ผมสะกิดใจอยู่คำหนึ่งที่พระท่านสอนคำว่า **“ความโลภ”** มันทำให้เกิดความเสียหาย ความพินาศ แม้กระทั่งชีวิตและทรัพย์สิน มันจะทำให้ชีวิตผู้นั้นถึงกาลวิบัติได้ สิ่งของถ้าไม่ใช่ของเรายกยกเอาไปเป็นของตนเอง มันเป็นทุกข์ ทรมานใจไปจนวันตาย แต่การให้จะให้ด้วยอะไรก็แล้วแต่ ผู้ให้จะมีความสุข สุขภาพจิตจะดี ส่งผลถึงสุขภาพกายให้ดีขึ้นด้วย พระท่านสอนว่า **“จงพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่ จงทำในสิ่งที่มืออยู่ให้ดีขึ้น”** วันนี้มีพอแค่นี้ก่อนนะครับ ในฉบับที่ 9 ค่อยพบกันใหม่นะครับ

สวัสดิ์ปีใหม่ครับ





## ความมั่นคงขององค์กร

พมนำข้อมูลของฝ่ายติดตามหนี้สินมาให้มวลสมาชิกได้รู้ และเข้าใจว่า ทำไมในวารสารฉบับที่แล้วผมจึงเขียนบทความเรื่อง “ความรับผิดชอบ” ที่นำมาให้ดูนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของข้อมูลในการติดตามหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้แก่สหกรณ์หรือองค์กรของเรา และจะเป็นที่มาของคำว่า “หนี้ที่คาดว่าจะสูญ” ซึ่งมีผลกระทบต่อความมั่นคงขององค์กร กระทบต่อเพื่อนสมาชิกโดยรวม เพราะผลกำไรของสหกรณ์จะต้องนำมาใช้จ่ายให้แก่สำนักงานทนายความในการดำเนินการฟ้องร้องแก่ผู้ที่ทำให้สหกรณ์เกิดความเสียหายซึ่งก็คือสมาชิกพวกเรานั้นเอง ผมในนามคณะกรรมการฝ่ายติดตามหนี้สิน รวมทั้งประธานและคณะกรรมการทุกคนที่บริหารองค์กรที่ผ่านมาและที่รับผิดชอบองค์กรอยู่ในขณะนี้ไม่ต้องการให้สมาชิกได้รับความเดือดร้อน ต้องการให้สหกรณ์เป็นที่พึ่งของสมาชิก เป็นแหล่งสร้างความมั่นคงในชีวิตสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจแก่ตนเองและครอบครัว ไม่ต้องการให้สมาชิกต้องขาดจากสถานะภาพ เพราะจะทำให้



ติดตามหนี้สิน  
หนี้ประนอมได้

จรัส ตันติพิบูลย์ 081-428-7552

สมาชิกต้องสูญเสียผลประโยชน์มากมายหลายอย่างเงินช่วยเหลือต่างๆ จะถูกตัดสิทธิไปหมด ถ้าถูกให้ออก ต้องรอ 2 ปี จึงมีสิทธิสมัครเข้ามาใหม่ ที่สำคัญทำให้เพื่อนฝูงที่ค้าประกันเราไว้ ต้องเดือนร้อน มีผลกระทบต่อไปถึงครอบครัวของเขาด้วย ลูกหลานของเขาด้วย เขาค้าประกันเราไว้ ต้องเดือนร้อน เราจะสร้างกรรมไว้ทำไมวิบากกรรม ผลของกรรม ย่อมตกอยู่ที่เราและลูกหลานของเรา พระท่านสอนไว้ว่า “กัมมัสสะโกมมิตี เราเป็นผู้มีกรรมเป็นของตน กัมมะทายาโท เป็นผู้รับผลของกรรม กัมมะโยนิ เป็นผู้มีการเป็นกำเนิด กัมมะพันธุ เป็นผู้มีการเป็นเผ่าพันธุ์ กัมมะปฏิสะไรเณ เป็นผู้มีการเป็นที่พึ่งอาศัย ยัง กัมมัง กะริสสามิ จักทำกรรมอันใดไว้ กัลยาณัง วา ปาปะกัง วา ดีหรือชั่ว ตัสสะ ทายาโท ภะวิสสามิ จักเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น”

ที่	รายการติดตามสมาชิกที่ผิดนัดชำระหนี้	เดือน			หมายเหตุ
		ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	
1	เริ่มผิดนัดชำระหนี้	83	51	37	แนวโน้มลดลง
2	ผิดชำระหนี้ติดต่อกัน 2 เดือน	12	56	18	แนวโน้มเพิ่มขึ้น
3	ผิดชำระหนี้ติดต่อกันหลายครั้ง	90	87	126	แนวโน้มเพิ่มขึ้น
4	ให้ออกจากการเป็นสมาชิกอยู่ระหว่างฟ้อง	71	83	73	แนวโน้มเพิ่มขึ้น
5	ถูกฟ้องเพื่อดำเนินการพิจารณาคดีแล้ว	142	146	160	แนวโน้มเพิ่มขึ้น
6	ขอปรับโครงสร้างหนี้	15	15	15	คงที่ (ยอดเดิม)

### รายงานการติดตามหนี้สินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556

- ลูกหนี้ชำระหนี้ต่อเนื่อง จำนวน 70 ราย	ได้รับชำระหนี้ 1,162,782.25 บาท
- ลูกหนี้ชำระหนี้รายใหม่ จำนวน 119 ราย	ได้รับชำระหนี้ 787,883.25 บาท
<b>รวมเป็นเงินที่ได้รับชำระหนี้ 1,950,867.50 บาท</b>	

### สรุปในการติดตามหนี้สิน

เดือนพฤศจิกายน 2555 ถึงเดือนมกราคม 2556	ติดตามหนี้ได้	4,855,502.00 บาท
เดือนกุมภาพันธ์ 2556	ติดตามหนี้ได้	1,950,667.50 บาท
<b>รวมเป็นเงิน</b>		<b>6,806,169.50 บาท</b>

### เงินให้กู้แก่สมาชิกประจำเดือน มีนาคม 2556

1. เงินกู้ฉุกเฉินกระแสรายวัน	จำนวน 2,542 ราย	เป็นเงิน 23,757,250.11.- บาท
2. เงินกู้ฉุกเฉินปกติ	จำนวน 183 ราย	เป็นเงิน 4,459,000.00.- บาท
3. เงินกู้สามัญ	จำนวน 282 ราย	เป็นเงิน 123,366,100.00.- บาท
4. เงินกู้สวัสดิการ	จำนวน 142 ราย	เป็นเงิน 49,390,000.00.- บาท
5. เงินกู้พิเศษเพื่อการเกษตรสงเคราะห์	จำนวน 42 ราย	เป็นเงิน 67,280,000.00.- บาท





**มุมมองบ้านอายุ**  
และ  
**ชมรมผู้สูงอายุ**  
สม จงถาวร 086-787-5557

## “ร้อนกาย เย็นใจ”

สวัสดิ์ศรีรับพี่น้อง ทักกันแบบ “แอ็ดคาราบาว” แต่ ถ้าเป็นสมัยก่อนก็ต้องบอกว่าทักกันแบบ “พระเอกโลก” ไม่เชื่อลองอัมเสียงดูซิครับ ไซ้ไหม ผมเขียนฉบับนี้ในยาม บ่ายของปลายเดือนมีนาคม ทุกท่านคงจำได้เดือนมีนาคม ที่เพิ่งผ่านไปนั้น ร้อนได้ใจจริงๆ ร้อนอะไรกันปานนั้น ร้อนจนไม่อยากจะออกจากบ้านกันไปไหน เพราะอากาศ แสงแดดแรงเหลือหลายกลัวผิวจะเสีย ถ้าเป็นคุณผู้หญิง ก็คงจะกลัวผิวจะกำริบ ก็ดีเหมือนกัน มันอยากร้อนนักก็ อยู่บ้านเสียเลย ไม่ต้องออกไปไหน มาหากิจกรรมในบ้าน ช่างบ้านทำกันดีกว่าให้เปลืองๆ คลายร้อน ผู้สูงวัยอย่างเราๆ ดูจะเหมาะมากได้พักผ่อนนอนอ่านหนังสือ อยากรับก็รับ อยากรู้อื่นก็รู้อื่น หิวก็หาอาหาร เครื่องดื่มชนิดเย็นๆ มาดับ หิวดับกระหาย ฉะนั้นฉบับนี้จึงขอแนะนำ สรรพคุณ “เครื่องดื่ม” สมุนไพร ดับร้อนดับกระหายเหมาะกับฤดูร้อน และดีต่อร่างกาย ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเพราะเกิด จากการใช้ ใบ ดอก ผล เกสร เปลือก ราก ของพืช ผ่าน กระบวนการผลิตที่สะอาดด้วยการต้ม หรือปั่นตามแต่ ชนิดของพืชคือ

1. น้ำฝรั่ง ช่วยโรคภูมิแพ้ แก้อ่อนใน เจ็บคอ ตัวร้อน ปวดหัว ช่วยเจริญอาหาร ช่วยลดระดับไขมันในเลือด ช่วยป้องกันโรคเลือดออกตามไรฟัน
2. น้ำกระเจี๊ยบแดง ช่วยลดไขมันในเลือด ลดความข้นของเลือด ลดความดันโลหิตสูง ช่วยย่อยอาหาร ช่วยการขับปัสสาวะ
3. น้ำตะไคร้ ช่วยบำรุงสายตา ช่วยบำรุงกระดูก และฟัน แก้อ่อนใน ท้องเฟ้อ ขับลม ลดความดันโลหิตสูง ช่วยขับเหงื่อ ลดพิษของสารแปลกปลอมในร่างกาย
4. น้ำมะตูม ช่วยแก้อ่อนใน ท้องเฟ้อ ขับลม ขับเสมหะ แก้อาการร้อนใน ช่วยย่อยอาหาร ทำให้ขับถ่ายดี

5. น้ำใบบัวบก แก้อ่อนใน แก้อ่อนใน กระหายน้ำ ลดอาการปวดศีรษะ บำรุงหัวใจ บำรุงสมอง รักษาความดันโลหิตสูง ทำลายเซลล์มะเร็ง ลดการอักเสบ รักษาแผล ในกระเพาะอาหาร ช่วยขับปัสสาวะ

6. น้ำรากบัว แก้อ่อนในลดไข้ แก้อ่อนใน แก้อ่อนใน เจ็บคอ แก้อ่อนใน รังสสารพิษในร่างกาย แก้อ่อนใน แพ้ ไซนัสอักเสบ หอบหืด

7. น้ำลำไย แก้อ่อนในเย็นศีรษะ บวมหน้า บำรุงกล้ามเนื้อ เลือด เหมาะสำหรับสตรีหลังคลอดและผู้สูงวัย

8. น้ำดอกคำฝอย ลดไขมันในเส้นเลือด ลดความดันโลหิตสูง ช่วยขับเหงื่อ ช่วยระบายอ่อนๆ รักษาโรคหัวใจ และหลอดเลือด ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดให้ดีขึ้น

9. น้ำมะเขือเทศ มีเบต้า-แคโรทีนสูงมาก ช่วยป้องกันมะเร็งและมีวิตามินซีมาก ช่วยป้องกันเลือดออกตามไรฟัน ทำให้เกิดความสดชื่น แก้อ่อนในน้ำ ผิวพรรณ ผ่องใส ช่วยพอกเลือด

ไม่ว่าจะดื่มน้ำสมุนไพรชนิดไหนก็ตาม ขอให้ระวัง ความหวานไว้ เพราะถ้าดื่มมากๆ จะได้โรคเบาหวานเพิ่ม มากอีก ทางที่ดีควรจะทำเอง เพราะเราสามารถกำหนด ความหวานได้ เพื่อความปลอดภัยของตัวเราเอง

ที่สำคัญที่สุดหน้าร้อนนี้ ถึงแม้จะดื่มน้ำเย็นต่อ ร่างกายมากเพียงไหนก็ไม่ดีไปกว่าการทำใจให้เย็น มีน้ำใจ น้ำใจให้แก่กันและกัน เอื้อเฟื้อ เพื่อแผ่โอบอ้อมอารี จริงใจต่อกันสังคมก็มีความสุขตลอดไป

สุดท้ายขอฝาก มรดกที่ 6 ของท่านอาจารย์พุทธทาส สานโมกข์ คือ สถานที่ใดให้ความสะดวกในการเป็นเกลอกับธรรมชาติทั้งฝ่ายจิตใจและฝ่ายวัตถุ ควรจัดให้มีกัน ทุกแห่งหน เพื่อการศึกษาธรรมชาติโดยตรง เพื่อการรู้จัก กฎของธรรมชาติ และเพื่อการชิมรสของธรรมชาติ จนรู้จักรักธรรมชาติ ซึ่งล้วนแต่ช่วยให้เข้าใจธรรมะได้ โดยง่าย



สวัสดิ์ศรีรับ



๑๑-๑๐๖-๒๐

สังคมในยุคโลกาภิวัตน์เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ชัย  
ข้อัน ด้วยอิทธิพลทางเทคโนโลยี แนวคิดบริโภคนิยม และวิถีชีวิตได้  
รับการกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การอ่านเป็นวิถีชีวิตที่เราได้บริโภคที่  
สามารถนำความรู้และประสบการณ์มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้  
อีกทางหนึ่ง ผมอ่านหนังสือมาหลายเรื่องหลายแนว เห็นความคิด  
ความอ่านของนักเขียนมาหลายคน ไม่ว่าจะป็นนามแฝงหรือชื่อจริง  
ล้วนแสดงทัศนะที่แตกต่างกัน แม้แต่ **ดร.ธนาวัฒน์ สิริวัฒนภักดี**  
ท่านเป็นนักเขียนที่อ่านแล้วได้ความรู้สู่การปฏิบัติได้ ท่านได้กล่าวถึง  
"เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ" (Buddhist Economics) ที่เขียนโดย  
**พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)** และรู้สึกว่ามีใจความสำคัญที่  
น่าสนใจหลายเรื่องที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในทางการเงินสำหรับ  
คนทั่วไปอย่างคุณและผมได้ ก็เลยคิดว่าวันนี้เราน่าจะมาพูดคุยกันใน  
เรื่องเงินๆ ทองๆ ในมุมมองของคนที่น่าเชื่อถือศาสนาพุทธกัน

แต่ไม่ได้หมายความว่าแนวคิดดังกล่าวนี้จะนำไปปฏิบัติจริงได้เฉพาะ  
ชาวพุทธระดับ เพราะหลักการที่ว่ามีผมคิดว่าป็นหลักการขั้นพื้นฐานที่  
มนุษย์ทุกคนสามารถนำไปใช้ได้เช่นนี้

พระธรรมปิฎกได้กล่าวไว้ว่า เศรษฐศาสตร์แนวพุทธนั้นเป็นเศรษฐศาสตร์  
สายกลาง หรือก็คือหลักเศรษฐศาสตร์แห่งความ "พอดี" นั่นเอง  
ถ้าเราสังเกตคำว่า "พอดี" จะเห็นได้ว่าประกอบด้วยสองคำคือ  
คำว่า "พอ" และคำว่า "ดี"

"พอ" พอในที่นี้หมายถึง พึงพอใจ พอกับความต้องการของตัวเอง  
ในขณะที่คำว่า "ดี" อาจกล่าวได้ว่าเป็นความดีงาม จริยธรรม  
ศีลธรรม คุณธรรมนั่นเอง

หลักการนี้ผมคิดว่าจริงๆ แล้วสามารถนำไปใช้ได้กับการดำเนินชีวิต  
ในทุกๆ ด้าน ไม่จำกัดเฉพาะในเรื่องของเศรษฐศาสตร์หรือการเงินเท่านั้น  
หรอกนะครับ

เพราะหากทุกๆ การกระทำของเราตอบสนองต่อความต้องการ  
ของตนเองอย่างเพียงพอและอยู่ในศีลธรรมอันดี นั่นก็หมายความว่า  
เราสามารถดำเนินชีวิตโดยสร้างความสุขให้เกิดขึ้นได้ทั้งกับตนเอง  
และสังคมรอบข้าง

การดำเนินชีวิตที่สร้างความสุขแก่ตนเองและสอดคล้องกับการดำเนิน  
ไปของสังคมอย่างสงบสุข ย่อมถือเป็นความสุขที่เที่ยงแท้และยั่งยืน

ในสมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้าได้เสด็จไปยังเมืองอาฬวีเพื่อโปรด  
คนเชื่อใจคนหนึ่ง โดยก่อนที่จะแสดงธรรม พระพุทธองค์ได้ตรัสบอก  
ให้จัดหาอาหารให้คนเชื่อใจดังกล่าวกินให้อิ่มเสียก่อนแล้วพระองค์จึง  
ค่อยแสดงธรรม และคนเชื่อใจดังกล่าวก็ได้บรรลุโสดาปัตติผล

พระพุทธองค์ตรัสอธิบายความว่า ความหิวเป็นโรคที่ร้ายแรงที่สุด  
ถ้าคนยังท้องหิวอยู่ แสดงธรรมอย่างไรเขาก็จะไม่สามารถเข้าใจได้

แนวคิดของพระพุทธองค์ตั้งแต่ครั้งพุทธกาลได้รับการต่อยอด  
ด้วยทฤษฎีของเอบราฮัม มาสโลว์

ซึ่งแบ่งลำดับความต้องการของมนุษย์ไว้ 5 ชั้น เริ่มต้นตั้งแต่ความต้องการ



# สิทธิกรณ์ฯ ปริทรรศน์

ปัญญา เนื่องฤกษ์ 086-733-0355

ทางกาย ความต้องการมั่นคงปลอดภัย ความต้องการความรัก  
ความต้องการเกียรติยศชื่อเสียง และความต้องการเข้าใจและรู้จักตนเอง  
มาสิโลว์กล่าวว่า ความต้องการทั้ง 5 ชั้นนั้นจะต้องได้รับการ  
ตอบสนองทางกายในเรื่องของปัจจัยสำคัญที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต  
ยังไม่ได้รับการยอมรับ มนุษย์ก็จะยังไม่ต้องการได้รับการตอบสนอง  
ความต้องการในระดับต่อไป

จะเห็นได้ว่าพุทธศาสนายามจะสร้างสมดุลให้เกิดขึ้นระหว่าง  
มนุษย์และสังคม ไม่ได้ต้องการให้มนุษย์ทรามตนเองหรือเบียดเบียน  
ตนเอง และไม่ต้องการให้คำนึงถึงตนเองโดยไม่คำนึงถึงสังคมส่วนรวม

หลักการสำคัญก็คือว่า ทุกคนจะต้องรู้จักวิธีการบริหารเงินทอง  
ให้เพียงพอกับการใช้จ่ายที่จำเป็น แต่ขณะเดียวกันก็ต้องไม่ตกเป็นทาส  
ของเงินที่พร้อมจะทำทุกอย่างไม่ว่าถูกหรือผิดเพื่อให้ได้เงินทองมา

อย่าลืมนะครับว่า ถึงแม้เงินทองจะไม่ใช้พระเจ้า แต่มนุษย์ทุกคน  
คนเดินดินอย่างคุณและผมก็ยังต้องใช้เงินทองในการดำรงชีพ

การวางแผนและจัดการเรื่องเงินๆ ทองๆ ในมุมมองของชาวพุทธ  
อย่างผมจึงต้องประกอบไปด้วยเงื่อนไขสำคัญ 2 ประการ คือ

**1. ไม่เบียดเบียนตนเอง** การวางแผนและการจัดการทางการเงิน  
จะต้องเป็นไปเพื่อสนองความต้องการของแต่ละบุคคลให้เพียงพอไม่  
มากเกินไป ไม่น้อยเกินไป

เริ่มต้นตั้งแต่การวางแผนการหาเงินให้เพียงพอ ไม่ใช่เพียง  
เงินส่งผลให้มีเงินน้อยไม่พอกับความต้องการแต่ก็ไม่ขยันตั้งหน้าตั้งตา  
หาแต่เงินจนเป็นการเบียดเบียนสุขภาพตนเองให้เสื่อมทรุดก่อนวัยอันควร  
ทุกครั้งที่ยืมยืมใช้สอยไม่สุรุ่ยสุร่ายจนทำให้เบียดเบียนความสามารถ  
ในการเลี้ยงชีพในอนาคต แต่ก็ไม่ตระหนี่ถี่เหนียวจนเบียดเบียนการค้าชีวิต  
ในปัจจุบัน และไม่ใช้จ่ายในสิ่งที่เป็นอบายมุขซึ่งจะเบียดเบียนสุขภาพตนเอง

**2. ไม่เบียดเบียนผู้อื่น** การดูแลเรื่องเงินๆ ทองๆ นอกจากจะ  
ต้องให้เพียงพอกับความต้องการของตนเองแล้ว ก็ต้องอยู่ภายใต้กรอบ  
ศีลธรรมอันดีงามของสังคมด้วย ไม่ใช่คำนึงถึงแต่ความพอใจของตนเอง  
แต่สร้างความสะดวกร้อนให้สังคม

งานที่ทั้งต้องเป็นการเลี้ยงชีพที่สุจริต ไม่คดโกงคนอื่น และไม่ทำงาน  
น้อยเกินไปจนต้องเบียดเบียนสมาชิกในครอบครัว แต่ก็ไม่ทำงานมาก  
เกินไปจนละเลยหรือทำลายความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัว

การใช้จ่ายบางส่วนก็ควรแบ่งปันเพื่อเสริมสร้างคุณภาพของสังคม  
ให้ดีขึ้นมาอยู่ยิ่งขึ้น ไม่เป็นการใช้จ่ายในทางที่ส่งผลเสียต่อสังคมรอบข้าง

แต่คุณรู้จักคำว่า "พอ" และ "ดี" เพียงเท่านี้คุณก็สามารถ  
รวยเงินและรวยบุญพร้อมๆ กันได้แล้ว





# ข่าว จาก สมาคมทนาย

วิชัย ทับคล้าย 089-897-6843

สผ.นบ. 02-9698201-2, 02-5254271-2 ต่อ 132

สสอ.ค. 042-814-493-4, 085-6427165

สส.ชสอ. 081-526-1140, 081-907-2641

**สวัสดีครับ** ท่านสมาชิกที่เคารพทุกท่าน  
สมาคมทนายทนายสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์คุณนที  
(สผ.นบ.), สมาคมทนายทนายสงเคราะห์สมาชิกชุมนุม  
สหกรณ์ออมทรัพย์คุณนที (สสอ.ค.) และสมาคม  
ทนายทนายสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์  
แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) มีข่าวที่แจ้งความเคลื่อนไหว  
ให้ทราบดังนี้

## 1. รายชื่อสมาชิกที่เสียชีวิตแจ้งประจำเดือน มีนาคม 2556

ทะเบียน	ชื่อ-นามสกุล	สังกัด	ว/ด/ป ที่เสียชีวิต	สาเหตุ	สมาคมฯ	เงิน สงเคราะห์
8826	นางมาลี อธิธิริยานนท์ (เป็นสมาชิก 20 ปี)	บ้านญาติ 1	18 ม.ค. 56 (อายุ 68 ปี 1 เดือน)	มะเร็งมดลูก	สงเคราะห์ฯ	30,000.-
					40 ปี, 50 ปีฯ	150,000.-
					สผ.นบ.	280,282.-
					สสอ.ค.	576,000.-
					สส.ชสอ.	576,000.-

2. ประกาศ สมาคมทนายทนายสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์คุณนที (สสอ.ค.) 10/2556 ลว. 14 มีนาคม 2556 เรื่องรับสมัครสมาชิกประเภทสามัญและประเภทสมทบเป็นกรณีพิเศษเนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 85 พรรษา กำหนดยื่นใบสมัครตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2556 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2556 ณ ศูนย์ประสานงาน สสอ.ค. ห้องทำการสมาคมทนายทนายสงเคราะห์ สหกรณ์ออมทรัพย์คุณนที จำกัด ชั้นล่าง

2.1 สมาชิกสามัญ คุณสมบัติผู้สมัคร

- เป็นสมาชิกสามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์คุณนที จำกัด
- อายุไม่เกิน 60 ปี (เกิดไม่เกินปี พ.ศ. 2496)

2.2 สมาชิกสมทบ คุณสมบัติผู้สมัคร

- เป็นคู่สมรสของสมาชิกสามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์คุณนที จำกัด
- อายุไม่เกิน 60 ปี (เกิดไม่เกินปี พ.ศ. 2496)

2.3 หลักฐานการสมัคร

- สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ
- สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีสมรส)
- สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ 2 ฉบับ (ถ้ามี)
- ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง อายุไม่เกิน 30 วัน

2.4 อัตราค่าสมัคร ค่าบำรุงรายปีและเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า

- ค่าธรรมเนียมแรกเข้า จำนวน 20 บาท
- ค่าบำรุงรายปี จำนวน 20 บาท
- เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า จำนวน 4,000 บาท

2.5 รับสิทธิ์ประโยชน์ ตามข้อบังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป

3. จากการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 สมาคมทนายทนายสงเคราะห์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2556 มีเรื่องที่น่าสนใจดังนี้

3.1 จาก มกราคม - ธันวาคม 2555 มียอดผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น 1,305 คน

3.2 สิ้นปีนี้สมาคมฯ มีสมาชิกทั้งสิ้น 193,981 คน เงินสงเคราะห์ต่อศพ 3.20 บาท  
เงินสงเคราะห์ 620,739.20 บาท เงินหักค่าใช้จ่ายตามกฎหมายกระทรวง 4% 24829.56 บาท  
คงจ่ายจริง 595,909.64 บาท (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2555)

3.3 การพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคมฯ ข้อ 9 (4) จากเดิม อายุไม่เกิน 55 ปี บริบูรณ์ในวันสมัคร แก้เป็น มีอายุตามประกาศของสมาคม แต่ไม่เกิน 60 ปี (คาดว่าจะเริ่มประกาศใช้ช่วงประมาณเดือน เมษายน 2556 นี้) ถ้าสนใจสมัครก็ลองติดตามฉบับต่อไป

สวัสดีครับ





# ข่าว ประชาสัมพันธ์

02-9698201-2, 02-5254270



เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์นครนทร์ จำกัด ที่เคารพรักทุกท่าน เพื่อให้การสื่อสารระหว่าง สหกรณ์ฯ และสมาชิกทุกท่านให้เกิดความคล่องตัวในการติดต่องานต่างๆ ฝ่าย ทางสหกรณ์ฯ ขอแจ้งเบอร์ โทรศัพท์ภายในของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ทุกคน เพื่อให้สมาชิกทุกท่านสามารถติดต่อได้ถูกต้องและรวดเร็ว ดังนี้

## เบอร์โทรศัพท์ติดต่อภายใน

โทร. 02-969-8201-2, 02-525-4270-2 กดเบอร์ภายในตามที่ท่านทราบ

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	เบอร์ภายใน
นายมานัส(ป๋อง) บรรจงใหม่	ผู้จัดการ	111
นางกนกวรรณ(อ้อย) เกิดนวล	รองผู้จัดการ	112
นางพรพิมล(มล) พงษ์บริบูรณ์	ผู้ช่วยผู้จัดการ	124
นางอ้อยใจ(อ้อย) ใจอยู่	หน.ฝ่ายอำนวยการและสวัสดิการสมาชิก	333
น.ส.สุวรรณี(นุ้ย) อุดงจรงค์	หน.ฝ่ายบัญชี ข้อมูลและประมวลผล	115
นางสุนิสา(เก่ง) เก่งสกุล	หน.ฝ่ายสินเชื่อและทะเบียนหุ้น	124
นางปริดา(ตา) ทับทิมไสย	หน.ฝ่ายการเงินและติดตามหนี้สิน	129
นางอารีณี(ติ่ม) นำสูวิมลกุล	รับฝากเงินและถอนเงิน	127
นางลัดดาวรรณ(จอย) แป้นเจริญ	สมาชิกบ้านาญ	126
น.ส.รจนา(นา) ลำเลิศ	ตู้เคหะสงเคราะห์ (พิเศษ)	113
นายไพบูลย์(ไพ) ปิ่นมังกร	นิติกร	135
นางรุจิวรรณ(เป้ย) สุทธิใจธรรม	โอนย้าย ประสบอุบัติเหตุ ลาออก	117
น.ส.ไพลิน(ไพ) เทียบท้าว	ตู้สวัสดิการ (สว)	125
น.ส.ปิยมาศ(ติว) สุวรรณกุล	ข้อมูลสมาชิกทั้งหมด สมัครสมาชิกใหม่	121
นายจาดรันต์(โอม) ไหลหรั่ง	ซื้อหุ้น ชำระหนี้ รวมหนี้	114
นายนรพร(อ้อฟ) ไหลหรั่ง	กู้สามัญ กู้กระแสรายวัน	122
นางศรียรรณ(ต้อม) อินทะหลัก	กู้สามัญ กู้กระแสรายวัน	134
น.ส.สุนันทา(แอน) อ่อนละมุล	บัญชี รับแจ้งยอดโอนเงิน	119
นายศุภเศรษฐ์(เม) จิตตะวิกุล	ข้อมูลสมาชิกทั้งหมด สมัครสมาชิกใหม่	118
น.ส.กานต์ธิดา(ฟ้า) อนุไวยยา	ซื้อหุ้น ชำระหนี้	114
ฝ่ายสินเชื่อ	085-336-0202	
ฝ่ายอำนวยการ/บัญชี	085-336-0303	
ฝ่ายการเงินและ ติดตามหนี้สิน	085-336-0404	
FAX...อัตโนมัติ	02-969-8200	

**คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์นครนทร์ จำกัด**  
**จะทำพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556**  
**ในวันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2556 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานสหกรณ์ฯ ชั้น 4**  
**ขอเชิญได้รับทุนทุกท่านไม่รับทุนตามเวลาสถานที่ดังกล่าว**



# กิจกรรม สหกรณ์ฯ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 02-969-8201-2, 02-5254270-2



กรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ร่วมถวายพระพร  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  
และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  
ณ โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2556



สหกรณ์ฯ อนุรักษ์ฯ ตีพิมพ์ฐานสหกรณ์ออมทรัพย์อุดรธานี จำกัด  
30 มีนาคม 2556

ทำบุญประจำปี  
สหกรณ์ออมทรัพย์อุดรธานี จำกัด 18 เมษายน 2556

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์อุดรธานี จำกัด  
ชุดที่ 54 ปี 2556

เจ้าของ ที่ปรึกษา	สหกรณ์ออมทรัพย์อุดรธานี จำกัด
บรรณาธิการ	นายบัณฑิต กอชุก, นายมาลี ขวรงค์
กองบรรณาธิการ	นายคณา จิตตะวิกุล นายฤกษ์ แสนชัยงาม นายสมอ ทอทองอ่อน นายสม จงการ นายฮวัน อุ่นสมาน นายวันชัย ศรีเพ็ง นายวิชัย ทัตคล้าย นายปัญญา เนื่องฤทธิ์ นายวิษยา ถาวรกัณฑ์ นายอภิวัฒน์ จอนแจ้ง นายจรัส คณิตพิบูลย์ นายวิมล บรรณะทอง นายวารณ สุตา พันธุะเกียรติ นายพงษ์ศักดิ์ คงรัมย์

วันที่ 54 ฉบับที่ 54 ฉบับ 2556  
www.ntbcoop.com

## ตีพิมพ์ฐานสหกรณ์

มีคุณประโยชน์ ให้บริการ

นามผู้รับ

ไม่ถึงมีผู้รับกรุดล่างสิ้น

สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์อุดรธานี เลขที่ 47/17 หมู่ 5 ต.วัดเขมาภิรต จ.บางกระเจ้า อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  
โทร. 0 2525 4270-5, 0 2969 8201-2 Fax. 0 2969 8200 www.ntbcoop.com